

Bế mạc hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Tiếp theo trang 1)

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều ngày 10/5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị Trung ương lần này đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân để tạo sự đồng thuận,



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

đưa chính sách, pháp luật về đất đai thực sự đi vào cuộc sống. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn nữa

về vị trí, vai trò chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi đây là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người

đứng đầu; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phân biệt và vận động đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong thời gian tới phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết hội nghị Trung ương lần này về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Về nhận thức, phải xác định rõ

tổ chức cơ sở đảng là nền móng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà nghị quyết lần này của Trung ương đã đề ra. Xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp...

Để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương cần sớm có hướng dẫn tổ chức thực hiện. Các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương phải thực sự năng động, chủ động cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết của Trung ương đã đề ra sao cho thật sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm

của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, từng cơ sở đảng phải đề ra và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với cơ sở mình. Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tại hội nghị, Trung ương đã nghe báo cáo chuyên đề về cuộc xung đột Nga - Ukraine, tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. Hội nghị đã biểu thị sự đồng tình, đánh giá cao về những chủ trương, quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta trước những diễn biến mới, rất phức tạp tại Ukraine và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với thành công của hội nghị lần này và với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, đồng ý của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương lần này, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

NGUYỄN HÌNH (tổng hợp)

Tăng tốc sản xuất, kinh doanh

Phát huy kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và thị trường xuất khẩu ổn định, từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình (xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh với quyết tâm tăng doanh thu 20% trong năm 2022.

Chuyển bị được nghỉ và đi du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày tại Thanh Hóa do Công ty tổ chức, cũng như tất cả người lao động (NLD), chị Lưu Thị Thắm, công nhân Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình rất phấn khởi và hào hứng. Chị chia sẻ: Em vào Công ty làm việc đúng thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát nên công việc khó khăn, đi lại hạn chế. Hiện tại, công việc thuận lợi, thu nhập khá, lại được Công ty tổ chức cho đi du lịch cùng với người thân em rất vui, tinh thần rất phấn chấn.

Không chỉ tổ chức đi du lịch, Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình còn có nhiều chính sách động viên tinh thần, khích lệ NLD thi đua sản xuất, kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Công đoàn cùng ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất thực hiện một số chính sách lương, thưởng có lợi cho NLD như thưởng năng suất, thưởng chuyên cần, phụ cấp tăng ca, phụ cấp cho người nuôi con nhỏ, xăng xe, phụ nữ... Hiện tổng thu nhập của NLD bình quân đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng. Có việc làm ổn định, thu nhập khá nên tất cả NLD đều yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình có gần 2.000 lao động, là doanh nghiệp chuyên may quần áo bơi, quần áo trẻ em và quần áo thời trang xuất khẩu vào thị trường châu Âu cho các khách hàng nổi tiếng thế giới như Target, Champion, Carter's, Amazon... Hiện các đơn hàng Công ty ký với đối tác bảo đảm việc làm cho NLD đến hết năm 2022. Để bảo đảm tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm, định kỳ 6 tháng/lần Công ty tổ chức bồi dưỡng, thi tay nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho NLD. Đặc biệt, Công ty tổ chức các chuyên sản xuất theo mô hình Lin không có công đoạn dư thừa, tối ưu quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, hệ thống máy móc như máy cắt, máy lã, máy may, máy thêu, máy chần, hệ thống gá, cũ máy... đều được Công ty đầu tư đầy đủ, đồng bộ, hiện đại cũng giúp hoạt động sản xuất duy trì thường xuyên, hiệu quả và thuận lợi cho NLD làm việc.

Bà Nguyễn Thu Hương, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, phụ trách Công ty chia sẻ: Năm 2021, tận dụng cơ hội đơn hàng dồi dào từ đối tác truyền thống và những đơn hàng mới của các doanh nghiệp phía Nam chuyển ra, Công ty tập trung đẩy mạnh sản xuất, doanh thu đạt 250 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2020. Hiện nay Công ty đã thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, đơn hàng sản xuất tăng nên chúng tôi đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng 20%, doanh thu đạt từ 300 tỷ đồng trở lên. Để hoàn thành kế hoạch này, song song với đổi mới công nghệ sản xuất, động viên NLD thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, Công ty tuyển dụng thêm 1.000 lao động mới để phát huy tối đa công

suất thiết kế của nhà máy. Trong quá trình sản xuất, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các thông số, chất lượng, mẫu mã sản phẩm bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã ký với đối tác, không để xảy ra vi phạm bị trả lại hàng, giữ uy tín của Công ty.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiều giải pháp tinh gọn quy trình sản xuất, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình đang hướng đến mục tiêu không ngừng cải thiện môi trường làm việc, tăng thu nhập cho NLD, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

KHÁC DUẤN



"Không quy trình, không hướng dẫn, không hiểu rõ, không kiểm tra thì không sản xuất" là khẩu hiệu hành động của Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình.

TIỀN HẢI

Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Chiều ngày 10/5, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền đến các công nhân cơ sở về mục đích, ý nghĩa của tháng công nhân gắn với các hoạt động hướng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 bằng nhiều hình thức như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại các doanh nghiệp với các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, đổi mới với người sử dụng lao động về việc làm, lương, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời nâng



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Tiên Hải trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà "Mái ấm công đoàn"; Liên

đoàn Lao động huyện Tiên Hải trao 297 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 mũ bảo hiểm.

MANH THẮNG

Nâng cao nhận thức cho nông dân về cấy lúa thân thiện với môi trường

Sáng ngày 10/5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông về cấy lúa thân thiện với môi trường cho hơn 100 hội viên nông dân xã An Ấp (Quỳnh Phụ).

Tại hội nghị, các đại biểu được cán

bộ Hội Nông dân tỉnh, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ phổ biến kỹ thuật xử lý rơm rạ sau cấy lúa theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường; các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh từ nay đến cuối vụ;

cách hạn chế sử dụng phân bón vô cơ cho cây lúa; hướng dẫn cách tưới khô xen kẽ, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu thất thoát nước, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nhận thức được những lợi ích từ việc áp dụng phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường, từ đó áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất.

HỒNG QUẢN

Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

* Đến nay, lúa xuân toàn tỉnh đã trở bông được khoảng 15.000ha, dự kiến lúa trở bông tập trung từ ngày 10 - 25/5.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, trong những ngày tới tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; đặc biệt, từ ngày 13 - 15/5 có đợt không khí lạnh tăng cường (là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong 40 năm qua); đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông xâm nhập và gây hại, có nguy cơ làm giảm năng suất nghiêm trọng trên trà lúa đang thắp trổ đến ngậm sữa.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo: Đối với diện tích lúa trở bông từ sau ngày 5/5 trở đi, các giống mẫn

cảm với bệnh đạo ôn như BC15, TBR225, TBR1, Q5, nếp, Thiên ưu 8... phải được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần: lần 1 vào thời điểm lúa thấp trổ; lần 2 khi ruộng lúa trở thoát hoàn toàn. Sau phun thuốc trong 3 giờ gặp mưa phải phun lại theo đúng nồng độ và liều lượng khuyến cáo ban đầu.

* Theo dự báo, từ ngày 13 - 15/5 có đợt không khí lạnh tăng cường, trùng vào giai đoạn lúa xuân trở bông. Đây là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn cổ bông xâm nhập và gây hại, có nguy cơ làm giảm năng suất trên trà lúa đang trong giai đoạn trổ và chắc xanh.

Để hạn chế nguy cơ mất mùa do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra, thành phố Thái Bình chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, các xã, phường, HTX

ĐVN hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống như BC15, TBR225, TBR1, Q5, nếp, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7... trở bông xung quanh ngày 10 - 20/5, phun 2 lần: lần 1 vào thời điểm lúa bắt đầu trổ, lần 2 khi ruộng lúa trở thoát hoàn toàn. Đợt không khí lạnh bất thường hiếm gặp sắp tới nhiệt độ dự báo thấp nhất từ 20 - 23°C kèm mưa giông và gió lốc, vì vậy cần tuyên truyền để nông dân nhận thức được mức độ gây hại của bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm khi lúa trở bông gặp mưa, có gió mùa đông bắc kèm theo và nên nhiệt độ giảm. Các đơn vị chức năng làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật, đôn đốc phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông.

NGÂN HUỖN - MINH NGUYỆT